

Quảng Ninh: Khai mạc Hội sách, báo xuân Giáp Thìn 2024

03:46 05/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024.



Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024 là nơi hội tụ các ấn phẩm Xuân đặc sắc, sinh động của các ban, bộ, ngành Trung ương, các ấn phẩm đặc biệt của các cơ quan báo chí trên khắp cả nước. Với không gian mở trên nền kiến trúc hiện đại của Thư viện tỉnh, Hội sách, báo xuân Giáp Thìn 2024 giới thiệu đến người xem trên 1.000 ấn phẩm báo, tạp chí cùng hàng nghìn tư liệu được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp trưng bày thẩm mỹ, khoa học, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến ý nghĩa cho nhân dân và du khách trong những ngày đón xuân mới.

Các không gian được sắp xếp theo chuỗi nối tiếp nhau với 3 chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự mệnh lịch sử và bản lĩnh chính trị”; “Tết Việt” và “Dấu ấn Quảng Ninh 2023”.

Đặc biệt, điểm nhấn trong các không gian trưng bày là các mô hình xếp sách nghệ thuật được sáng tạo từ bàn tay của các cán bộ Thư viện tỉnh với biểu tượng: Rồng Hạ - Hòn Gà chọi; dòng chữ: “XUÂN 2024”; biểu tượng hình ảnh Rồng kèm câu đối Tết với ý nghĩa chào đón một năm mới hân hoan, với những cơ hội mới, kỳ vọng mới.

Cùng với Hội sách, báo Xuân tại Thư viện tỉnh, Tết Nguyên đán năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh và UBND các địa phương tổ chức Hội báo xuân Giáp Thìn tại 13 địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Hội nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức 15 điểm trưng bày báo xuân của các cơ quan báo chí trong toàn quốc và ảnh về thành tựu nổi bật của tỉnh năm 2023. Cụ thể là: 12 điểm Hội báo Xuân tại 12 địa phương. Riêng tại TP. Hạ Long, có 3 điểm gồm Thư viện tỉnh, Bưu điện tỉnh và Trụ sở Liên cơ quan số 4.

Số lượng cụ thể tại các điểm Hội báo xuân gồm: Báo chí trung ương khoảng 100 đầu ấn phẩm; Báo xuân của 62 tỉnh, thành phố trong cả nước; các ấn phẩm báo xuân và báo chí tiêu biểu của Trung tâm Truyền thông tỉnh và Hội Nhà báo Quảng Ninh.

Cùng với báo xuân còn có hàng trăm đầu sách chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương Quảng Ninh, phong tục Tết... được xếp nghệ thuật. Hội Nhà báo tỉnh cũng biên tập và in ấn các hình ảnh về những thành tựu tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 để trưng bày tại Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn.

Gắn với Hội sách, báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Báo Nhân dân tại Quảng Ninh và các chi hội, liên chi hội nhà báo cũng đã đóng góp kính phí tổ chức hoạt động xã hội, thiện nguyện như: Trao tặng máy tính cho Thư viện huyện Đầm Hà; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 1.000 đôi tất cho các em học sinh vùng cao; tặng quà tết cho các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam)...

Thông qua Hội sách, báo Xuân, Ban Tổ chức mong muốn mang lại cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh về những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh với dấu ấn 60 năm xây dựng và phát triển;... cùng những bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho nhân dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới.

Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 cũng hướng đến góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và các nhân dân thi đua lập thành tích, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024” và chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Hội sách, báo Xuân tại Thư viện tỉnh diễn ra từ ngày 3/2/2024 đến hết ngày 1/3/2024 (tức 24 tháng Chạp đến hết 21 tháng Giêng).

Hoàng Nga

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-ninh-khai-mac-hoi-bao-xuan-giap-thin-2024>